
รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ 

วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง 
ช้ัน ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

========================= 
ผูมาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย อธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 
 ๓. รองศาสตราจารย ดวงพร  นะคาพันธุชัย คณะเทคนิคการแพทย   รองประธานคนที่ ๒ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ประณมพร  จวงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา เลขาธิการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สุรยิันต คณะศิลปศาสตร    รองเลขาธิการ  
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย กําลัง  ชุมพลบัญชร คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย กิติกร  จามรดุสิต คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๘. อาจารย จงดี  โตอ้ิม คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย จุรี  เจียรนัยศิลาวงศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ  ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑๒. อาจารย ทัศนียา  รัตนฤาทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย เทียนไชย  ตันไทย คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๔. อาจารย ธัชพงศ  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๕. อาจารย ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๖. อาจารย นลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  เนตร  หงษไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๙. อาจารย พรพิมล  ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร  นินทจันทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๒๑. อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๒๒. รองศาสตราจารย มยนุา  ศรีสุภนันต คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๒๓. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
 ๒๔. ผูชวยศาสตราจารย วรนุช  หวังศุภชาติ คณะเวชศาสตรเขตรอน 
 ๒๕. ผูชวยศาสตราจารย วรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๒๖. รองศาสตราจารย วิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๗. รองศาสตราจารย วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๘. อาจารย ศุภกฤต  โสภิกุล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๒๙. ผูชวยศาสตราจารย ศุภชัย  นาทะพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๓๐. อาจารย สมมิตร  วงศบุญเนตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๓๑. ผูชวยศาสตราจารย สายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัด 
 ๓๒. อาจารย สุขสิริ  ดานธนวานิช วิทยาลัยราชสุดา 
 ๓๓. ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๓๔. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๓๕. อาจารย เสรี  วรพงษ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๓๖. อาจารย โสฬส  ศิริไสย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

/๓๗. อาจารย อนุสิทธ์ิ... 

MUFS
รับรองรายงานการประชุม
ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ แล้ว



 ๒
 ๓๗. อาจารย อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 
 ๓๘. รองศาสตราจารย อรพินทร  พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
 ๓๙. อาจารย เอกราช เกตวัลห สถาบันโภชนาการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย กําธร  ตันติวิทยาทันต สํานักงานอธิการบดี ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 
 ๒. รองศาสตราจารย จําลอง  อรุณเลิศอารีย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๓. อาจารย ภัทรพงศ  เจริญกิจจารุกร วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย วรางคณา  ชิดชวงชัย คณะทันตแพทยศาสตร 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง  โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย สรายุทธ  นาทะพันธ วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๗. รองศาสตราจารย สุเทพ  ศิลปานันทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๘. อาจารย หอม  พรมออน วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๙. อาจารย อิทธิพล  ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม หัวหนางานสภาคณาจารย 
 ๒. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๓. นายณชัยริทธ์ิ หลงสมบูรณ เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานไดเชิญ ศาสตราจารยคลินิก จิราภรณ ชัยวัฒน จากคณะทันต
แพทยศาสตร เปนผูไดรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเปนครู และอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๒ บรรยายพิเศษ เรื่อง ”ชีวิตที่ทรงคุณคากับการเปนครูทันตแพทยมหิดล” ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. สรุป
ไดดังนี้ ศาสตราจารยคลินิก จิราภรณ ชัยวัฒน ไดเลาถึงการเริ่มตนชีวิตของความเปนครูทันตแพทยมหิดลวา การเปนครูท่ีดีนั้น 
จะตองเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน ท้ังในดานทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พัฒนาและเรียนรูสิ่งตางๆ อยางตอเนื่อง เชน การไป
ฝกอบรมตางๆ ศึกษาวิธีการสอนกับอาจารยรุนพ่ี โดยอาจารยชอบดูการโตวาที ทอลคโชวเพ่ือนํามาประยุกตใชในการสอน โดย
สอนใหสนุก นาสนใจ และสอนเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย สอนใหนักศึกษาทํา short note และ key word โดยสอนนักศึกษาตั้งแต
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี และหลังปริญญา ในการสอนจะมีการสอดแทรกจริยธรรม และจรรยาบรรณใหนักศึกษาดวย 
ซึ่งเห็นวาเปนสิ่งท่ีสําคัญ นอกจากนี้จะตองมีการสรางสรรคผลงาน โดยคนหาความถนัดของตัวเอง ทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง เปน
วิทยากรตามงานตางๆ เผยแพรความรูใหคนอื่น และจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรตอยอด สวนเคล็ดลับ ทําอยางไรใหใครใคร
มาชอบเราได ไดยึดหลัก ๗ อยาง ดังนี้ มีความมั่นใจ เปนนักฟงท่ีดี ชมเรื่องจริง (ชมคนอื่นดวยความจริงใจ) มีอารมณขัน แตง
กายดี ตรงตอเวลา มีน้ําใจ    ท้ัง ๗ ประการนี้ คือมนตเสนหศักดิ์สิทธ์ิท่ีพิชิตใจคนอันยอดเยี่ยม 

  ตอจากนั้น ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค  สายขุน ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานที่ประชุม ได
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ วันที่ ๑ 
กันยายน ๒๕๕๓ 

 ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ มีสมาชิกมาประชุม 
จํานวน ๓๙ คน ไมมาประชุม ๙ คน คิดเปนรอยละ ๘๑.๒๕ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/๑.๒ สาระสําคัญ... 



 ๓
๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๔๑ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

  ประธานแจงวา สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๔๔๑ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓ เรื่องแจงจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 

 ประธานแจงเรื่องจากที่ประชุม ปอมท. ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ ปอมท. กําหนดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๓ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ณ 

หองประชุมออรคิดส ชั้น ๑ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ 
 ๑.๓.๒ ปอมท. กําหนดจัดสัมมนาวิชาการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง “การปฏิรูประบบอุดมศึกษา

ไทย: ฤาจะเปนความฝน?” ระหวางวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ รายละเอียดการจัดสัมมนา
ไดสงใหสมาชิกทางอีเมลเรียบรอยแลว 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๔ การเยี่ยมช่ืนชมสวนงานตางๆ (MU Visit) 
  ประธานแจงถึงกําหนดการเยี่ยมชื่นชมสวนงานตางๆ ดังนี้ 
  ๑.๔.๑ สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะพยาบาลศาสตร ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. มีสมาชิกเขารวมเย่ียมชื่นชม ดังนี้ ประธาน  รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต  
รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต  ผูชวยศาสตราจารยสุภาวรรณ เศรษฐบรรจง อาจารยจงดี โตอ้ิม อาจารย ศุภกฤต โสภิกุล  
และผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ  ปลื้มปติวิริยะเวช 

  ๑.๔.๒ สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ในวันที่ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. มีสมาชิกเขารวมเยี่ยมชื่นชม ดังนี้ ประธาน  ผูชวยศาสตราจารย กิติกร จามร
ดุสิต  อาจารย จงดี โตอ้ิม ผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ  อาจารย ศุภกฤต โสภิกุล  และผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ  
ปลื้มปติวิริยะเวช 

  ๑.๔.๓ สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะวิศวกรรมศาสตร ในวันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และคณะสัตวแพทยศาสตร ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สมาชิก
ทานใดสนใจเขารวมเยี่ยมชื่นชม ขอใหแจงชื่อท่ีฝายเลขานุการภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๕ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก เน่ืองใน “วันมหิดล” 

 ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยกําหนดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรียสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งขณะนี้ยังไมไดรับกําหนดการจาก
มหาวิทยาลัย ในสวนของสภาคณาจารย จะแจงกําหนดเวลาวางพวงมาลาฯ หลังจากมหาวิทยาลัยออกกําหนดการเรียบรอยแลว 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๖ การรับฟงความคิดเห็นเรื่อง รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการดําเนินการทางวินัย
และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. .... และรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ส่ังพักงาน และการใหออกจากงานไวกอน พ.ศ. .... 

 ประธานแจงวา ไดทําหนังสือฯ เสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับรางขอบังคับดังกลาว ตามขอเสนอของ
คณะทํางานฯ ตอกองกฎหมายเรียบรอยแลว 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 /๑.๗ รางขอบังคับ... 



 ๔
๑.๗ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. .... 
   ประธานแจงวา ขณะนี้รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. .... ไดนําเสนอท่ี

ประชุมคณบดี เม่ือวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ และจะนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๘ การใหทุนมหิดล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก หรือฝกอบรมเฉพาะ
ทาง  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๔  แกผู ท่ี เปนอาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล  หรือประสงค ท่ีจะเปนอาจารย
มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครคัดเลือกขอรับทุนมหิดล ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ http://intranet.mahidol/op/orpr/PR/news/firstpage/ทุนมหิดล54.pdf 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๓ 
 ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล แลวมีการแกไข ดังนี้ 
 หนา ๔ ระเบียบวาระที่ ๑.๖ บรรทัดที่ ๑๑ คําวา PowerPoint Presentation แกเปน สไลด 
 หนา ๗ ระเบียบวาระที่ ๓.๕ คําวา Qualification แกเปน Qualifications 

 หนา ๗ ระเบียบวาระที่ ๓.๕ ขอ ๒ ความวา จะพิจารณาวาควรทําหรือไม และผลกระทบตอการบังคับใช 
แกเปน แตจะพิจารณาความคิดเห็นของฝายตางๆ เก่ียวกับผลกระทบตอการบังคับใช 
 หนา ๘ เพ่ิมขอความในตอนทายของระเบียบวาระที่ ๓.๖.๓ ความวา รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต 
ชี้แจงวา ใน ๓๒ สวนงาน มีความหลากหลาย ในสวนงานเล็ก สวนใหญจะไมสงเหมือนทุกปท่ีผานมา เนื่องจากบุคลากรไม
พรอม ประเด็นที่ประธานฝากจะรับไปพิจารณา 
 หนา ๑๐ คําวา งานเลขานุการกิจ แกเปน งานเลขานุการกิจ 
 หนา ๑๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ บรรทัดที่ ๑๐ ความวา ท่ีออกมาขัดแยงกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แกเปน ท่ีออกมาขัดแยงกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ใน
สวนของการปกครอง และคําสั่งในทางปกครอง 
 และ รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย เสนอเพ่ิมเติมวา กอนขึ้นหนาใหมใหพิมพขอความเริ่มตน
ของหนาถัดไป ประมาณ ๒-๓ คํา ไวมุมขวาลางของกระดาษ  เพ่ือผูอานจักไดทราบวาหนาตอไป(ท่ีผลิก)นั้นเรียงหนาถูกตอง
แตหากพบวาขอความไมตรงกันแสดงวาการเรียงหนาไมถูกตอง 
 เม่ือแกไขแลว ท่ีประชมุจึงมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

                    ๓.๑ การแบงหนวยงานภายในของสํานักงานอธิการบดี 
   ประธานแจงวา ไดทําหนังสือถึงอธิการบดีเพ่ือเสนอใหมีสํานักงานสภาคณาจารยเปนหนวยงานอิสระ

ขึ้นตรงตออธิการบดีตามมติท่ีประชุม แตท่ีประชุมคณบดีเม่ือวันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 
๔๔๑ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ มีมติใหเจาหนาท่ีงานสภาคณาจารยอยูในสังกัดงานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย กอง
บริหารงานทั่วไป สํานักงานอธิการบดี โดยมีหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของสภาคณาจารย ในทางปฏิบัติ สําหรับการบังคับ
บัญชาเจาหนาท่ีท้ัง ๓ คน และการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น จะขึ้นตรงตอสภาคณาจารย และสภาคณาจารยจะเปนผูกํากับ
ดูแลเอง ศาสตราจารยประสิทธ์ิ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ ไดเสนอใหสภาคณาจารยเปน

/ผูประเมิน... 



 ๕
ผูประเมินและเลื่อนขั้นเงินเดือนเอง ท่ีผานมาสภาคณาจารยเปนผูประเมิน แตผูอํานวยการกองบริหารงานทั่วไปเปนผูพิจารณา
ขึ้นเงินเดือน ในสวนของการบริหารงานบุคคล และงานธุรการอื่นๆ กองบริหารงานทั่วไปจะชวยดําเนินการตอไป และใน
อนาคต สภาคณาจารยอาจจะแยกเปนหนวยงานอิสระได ถามีการขยายอัตรากําลังเพ่ิมเติม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๒  บทบาทและกลไกการทํางานของสภาคณาจารย 
 ประธานแจงวา สืบเนื่องจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สภาคณาจารยกับการทํางานรวมกับ
สวนงานตางๆ ในมหิดล ดวยการเรียนรู เติบโต และเปลี่ยนแปลงไปพรอมๆ กัน” ณ ฟารมโชคชัย บูติก แคมป อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา โดยอาจารย โสฬส ศิริไสย ไดสังเคราะหจากการเสวนา และไดมีการหยิบยกประเด็นเก่ียวกับบทบาท
และกลไกการทํางานของสภาคณาจารย เสนอตอท่ีประชุมสภาคณาจารยในการประชุมครั้งท่ีแลว ในสวนของผลสรุปจากการ
ประชุมกลุมยอยนั้น ท่ีประชุมไดมอบหมายให อาจารย โสฬส ศิริไสย อาจารย จงดี โตอ้ิม อาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย ประธาน
และเลขานุการทั้ง ๓ กลุม วิเคราะหประเด็นผลการประชุมกลุมยอยทั้ง ๓ กลุม ใหออกมาเปนรูปธรรม เพ่ือนําเสนอที่ประชุม
สภาคณาจารยพิจารณา และใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการทํางานของสภาคณาจารย คณะทํางานดังกลาวไดมีการประชุม 
เม่ือวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และพรอมกันนี้ อาจารย โสฬส ศิริไสย ไดสรุป 
ภารกิจเชิงรุกเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของสภาคณาจารย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งขอสรุปทั้งของ
คณะทํางานและของอาจารย โสฬส ศิริไสย เปนเพียงความเห็นเบื้องตน จะมีการประชุมคณะทํางานอีกครั้งหนึ่งกอนสรุปเสนอ
ท่ีประชุมสภาคณาจารยในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ และถาความเห็นดังกลาวผานความเห็นชอบจากที่ประชุม ก็จะนํามาใชในเดือน
พฤศจิกายน หรือ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพ่ือเปลี่ยนกลไกการทํางานแบบใหม อยางไรก็ตาม ความเห็นตางๆ ท่ีสรุปแจกสมาชิกนี้ 
เปนผลมาจากการรวบรวมขอมูลจากการเสวนาที่ฟารมโชคชัย ซึ่งไมไดแตกตางกับความเห็นของคณะทํางานฯ แตมีการขยาย
ความใหเปนรูปธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินการตอได 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๓.๓ สรุปผลการสานเสวนาเรื่อง ประชาคมมหิดลรวมปฏิรูปประเทศไทย  
  ประธานแจงวา ตามที่สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับสภาอาจารยรามาธิบดี จัดการสาน
เสวนา เรื่อง “ประชาคมมหิดลรวมปฏิรูปประเทศไทย” เม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมอารี วัลยะเสวี เวลา 
๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี การสานเสวนาดังกลาวไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
ขอขอบคุณ อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ และสภาอาจารยรามาธิบดี ซึ่งเปนผูรับผิดชอบดานสถานที่ และอํานวยความสะดวก
ตางๆ ผลสรุปจากการสานเสวนาตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปผลดังกลาวไดแจกที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย แตสภา
มหาวิทยาลัยไดเลื่อนการพิจารณาเรื่องนี้จากเดิมเปนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งจะไดแจกผลสรุปเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง 
ประเด็นสําคัญที่ไดจากการสานเสวนาคือ การปฏิรูปควรเริ่มตนที่ปฏิรูปตัวเองกอน  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๓.๔  โครงการบานสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล 

                                อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ ชี้แจงวา อาจารย จงดี โตอ้ิม ไดสรุปแบบสํารวจความตองการที่พักอาศัย
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีสงใหบุคลากรกรอกทางออนไลน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ประธานชี้แจงเพ่ิมเติมวา จากขอมูลท่ีไดท้ังหมดคิดเปน ๔% ของจํานวนบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ถือวาขอมูลท่ีไดนอยมาก จะตองมีการดําเนินการตอ โดยจะขอความรวมมือจากสมาชิกชวยแจกแบบสํารวจที่เปน hard copy 
ใหบุคลากรในสวนงาน โดยเฉพาะผูท่ีไมมีอีเมล กรอกเพ่ิมเติม โดยขอใหฝายเลขานุการถายเอกสารแบบสํารวจฯ สงใหสมาชิก
ทานละประมาณ ๑๐-๒๐ ชุด เพ่ือแจกบุคลากรในสวนงานที่ไมมีอีเมล และยังไมไดกรอก หากเอกสารไมพอ ขอใหถายเอกสาร
เพ่ิมเติม โดยขอใหดําเนินการภายใน ๑ เดือน ขอมูลท่ีไดควรมากกวานี้ จึงจะมีน้ําหนักเพียงพอสําหรับการเสนอตอผูบริหาร 
  อาจารย เอกราช เกตวัลห ไดสอบถามเก่ียวกับทําเลของโครงการดังกลาว ประธานไดมอบหมายให 
อาจารย จงดี โตอ้ิม พิจารณาขอมูลในสวนที่เก่ียวกับทําเลของโครงการในแบบสํารวจฯ เพ่ิมเติม และขอใหดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน ๑ เดือน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

/๓.๕ ผลกระทบ... 
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 ๓.๕ ผลกระทบของการบังคับใช TQF (Thai Qualifications Framework) กับคณาจารยมหิดล 
  ประธานแจงวา คณะทํางาน TQF ไดกําหนดจัดโครงการจัดเวทีความรูสาธารณะสานเสวนา เรื่อง 
TQF กับแนวทางประชาคมมหิดล ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง 
ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 การดําเนินการในขณะนี้ไดสงหนังสือเชิญรองอธิการบดีฝายการศึกษา รองคณบดีฝายการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย  รองศาสตราจารย กฤตยา อาชวนิจกุล  ผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล  และประธาน
หลักสูตรตางๆ เขารวมการสานเสวนาฯ 
 อาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย ไดขอความรวมมือจากสมาชิกใหชวยเชิญชวนกลุมเปาหมายคือประธาน
หลักสูตรตางๆ สละเวลามารวมสานเสวนาดวย และขอเชิญสมาชิกสภาคณาจารยทุกทาน เปนผูเขารวมสังเกตการณสานเสวนา
ดังกลาว 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๓.๖ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารย
ในคณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๓.๖.๑ คณะทํางานติดตามการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยมาตรฐานภาระงานวิชาการ
ของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ และการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน  

   อาจารย  ภุชงค  ลิ ขิตธนสมบัติ  ประธานคณะทํ า งานติดตามการออกขอ บังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยมาตรฐานภาระงานวิชาการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ และ
การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน แจงวา ไดมีการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา 
๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ หองประชุม CVMC ชั้นใตดิน ศูนยการแพทยสิริกิตติ์ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  
อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ ไดชี้แจงตามเอกสารประกอบการประชุม สรุปประเด็นสําคัญไว ๔ ขอ คือ 

  ๑.ใหเผยแพร ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหอาจารย และผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนทราบ พรอมทั้งชี้ประเด็นที่สําคัญ 
ขอผิดพลาด อุปสรรคปญหาของแตละสวนงาน 

  ๒. เผยแพรประเด็นที่เปนปญหาตามประกาศฯ และประเด็นปญหา ๘ ขอตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ซึ่งคณะกรรมการไดสรุปไวแลว 

  ๓. จัดเวทีเพ่ือเผยแพรความรูดังกลาวทั้ง ๓ วิทยาเขตคือ ศาลายา พญาไท และศิริราช 
  ๔. นําเสนอประเด็นที่มีปญหาตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการแกไขตอไป 
  ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ ไดตั้งขอสังเกตวา เห็นดวยกับการเผยแพร

ประกาศฯ ใหบุคลากรทุกคนรับทราบ แตการเสนอขอแกไขประเด็นตางๆ ในประกาศฯ นั้น ขอใหพิจารณาอยางรอบคอบวา 
ปญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากประกาศฯ หรือเกิดจากการปฏิบัติ หรือเกิดจากการตีความผิดพลาด การตีความอาจจะแตกตางกันได
ขอใหระมัดระวัง อาจจะมีความเสียหายกับสภาคณาจารย นอกจากนี้ท่ีประชุมไดมีการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง สรุป
ไดดังนี้ 

  ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนประกาศฯ ท่ีชอบดวย
กฎหมาย ถาหัวหนาสวนงานใดไมดําเนินการตามขั้นตอน ก็ถือเปนความผิด และถาจะใหทําตามประกาศฯ ฉบับนี้ จะตองมี
องคประกอบครบทั้งหมด ไมทราบวาทุกสวนงานตกลงกันแลวหรือยัง 

  ๒. จะทราบไดอยางไรวา ไมไดรับความเปนธรรม เพราะไมไดมีการเปรียบเทียบผลการ
ประเมินของแตละคน เนื่องจากการประเมินเปนเรื่องลับ นโยบายแตละสวนงานก็ไมเหมือนกัน กอนจะเสนอแกไขตองศึกษา
กฎหมายใหชัดเจน 

/๓. ขอใหมีการพิจารณา... 
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  ๓. ขอใหมีการพิจารณาเรื่องการไดมาของคณะกรรมการประเมินฯ 
  ๔. หลายสวนงานมีการประเมิน ๓๖๐ องศา เชน ผูบริหาร หัวหนางาน ๓๖๐ องศา ระดับ

ปฏิบัติ ๑๘๐ องศา และบางสวนงานทุกคนประเมินผูรวมงานกันเอง 
  ๕. บางสวนงานแตงตั้งประธานสภาอาจารยคณะเปนกรรมการประเมินหลายตําแหนง เชน 

ผูบริหาร รองคณบดี และระดับปฏิบัติการ 
  ๖. สวนงานตองประกาศใหบุคลากรทราบ ถึงเงื่อนไขตางๆ และตองอิงกฎหมายหลัก 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ๗. ทุกคนจะตองรักษาสิทธิของตัวเอง โดยศึกษาประกาศฯ ถาออกมาโดยมิชอบ ก็เสนอ

ปรับปรุงแกไขได และถาผูถูกประเมินไมไดรับความเปนธรรม ก็สามารถทําหนังสือโตแยงได 
  ๘. มหาวิทยาลัยใหอํานาจสวนงานออกประกาศฯ ได แตถาขัดแยงกับกฎหมายหลัก สภา

คณาจารยก็สามารถทําหนังสือขอแกไขใหตรงกับประกาศของมหาวิทยาลัยได 
  สรุป อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ เสนอใหมีการแกไขใน ๒ ประเด็นในประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้  
   ขอ ๗ ใหผูประเมินเสนอรายชื่อคณะบุคคล เพ่ือใหสวนงานแตงตั้งเปนคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานผูรับการประเมิน และแจงใหผูรับการประเมินรับทราบ เสนอแกไขคือ ผูประเมิน ๑ คนจะถูกเลือกตั้ง
โดยผูรับการประเมิน 

  ขอ ๑๕ ในกรณีท่ีผูรับการประเมินผูใดเห็นวาการประเมินไมเปนธรรม หรือมีขอมูลเก่ียวกับ
การประเมินของตนเองที่ตองการการชี้แจงเพ่ิมเติม ใหผูรับการประเมินยื่นหนังสือแจงความไมเปนธรรมตอหัวหนาสวนงาน 
หรือผูท่ีหัวหนาสวนงานมอบหมาย ภายใน ๗ วันทําการนับจากวันที่รับทราบผลการประเมิน เสนอแกไขคือ ใหผูรับการ
ประเมินยื่นหนังสือแจงความไมเปนธรรมตอหัวหนาสวนงาน หรือผูท่ีหัวหนาสวนงานมอบหมาย ภายใน ๑๕ วันทําการนับจาก
วันที่รับทราบผลการประเมิน เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  ประธานใหความเห็นวา ถาจะแกไขในประกาศฯ ดังกลาว ขอใหมองในภาพรวมทั้งหมด การ
เสนอแกไขตองมีเหตุผลสนับสนุน มีการยกตัวอยางจึงจะทําใหขอเสนอขอแกไขนั้น มีน้ําหนักมากขึ้น และขอใหคณะทํางานฯ
นําเสนอขอเสนอแกไขประกาศฯ ฉบับนี้ในที่ประชุมครั้งหนา 

  สําหรับการจัดเวทีใหความรูแกบุคลากร ขอใหคณะทํางานฯ ประชุมกันใหไดขอตกลงท่ี
ชัดเจนวา มีประเด็นใดบางท่ีไมเขาใจ ถามีประเด็นไมมากพอ ขอใหลงขาวสภาคณาจารย หรือสงอีเมล โดยเสนอใหสมาชิก
กลับไปศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหชัดเจนวามีประเด็นใดบางท่ีตองการเสนอแกไข นอกจาก ๒ ประเด็นดังกลาว และขอใหสงขอเสนอแนะมายัง
สภาคณาจารย เพ่ือรวบรวมเสนอคณะทํางานฯ ตอไป 

 มติที่ประชุม  เหน็ชอบ  
 ๓.๖.๒ กรรมการฝายกิจการบริหาร และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  

 อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ ประธานกรรมการฝายกิจการบริหาร และผูแทนสภาคณาจารย
ในคณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร แจงวา ไมมีการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
                              ๓.๖.๓ กรรมการฝายพัฒนาอาจารย 
   รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต ประธานกรรมการฝายพัฒนาอาจารย แจงวา การ
ดําเนินการคัดเลือกอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย อยูระหวางดําเนินการ ในปนี้มีสวนงานเสนอชื่อผูสมควรไดรับการ
คัดเลือกเปนอาจารยตัวอยางท้ังหมด ๙ สวนงาน จะนัดประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนาอาจารยเพ่ือดําเนินการตอไป และขอ

/เชิญชวนสมาชิก... 
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เชิญชวนสมาชิกไปรวมแสดงความยินดีกับอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. ในการประชุมวิชาการของที่ประชุม ปอมท. วันที่ ๒-๓ 
กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๖.๔ กรรมการฝายวิชาการ 
 ผูชวยศาสตราจารย วรนุช หวังศุภชาติ ประธานกรรมการฝายวิชาการ ชี้แจงวา  
 ๑. บัณฑิตวิทยาลัยแจงวา ไดใหนักศึกษาเซ็นยินยอมมอบลิขสิทธ์ิในวิทยานิพนธ สิทธิบัตร

และอนุสิทธิบัตร ใหกับมหาวิทยาลัยในวันที่นักศึกษารายงานตัว  ในกรณีท่ีนักศึกษานําวิทยานิพนธไปใหบริษัทเอกชนจัดพิมพ
เปน textbook  เห็นสมควรใหนักศึกษาทําเรื่องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเปนรายๆ กอน เรื่องนี้เห็นวาเปนประเด็นเก่ียวกับ
คณาจารยและนักศึกษา จึงขอแจงใหสภาคณาจารยทราบ  

 ๒. ดวยมหาวิทยาลัยมหิดล  ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยบนพื้นฐานของจริยธรรม 
การพิทักษสิทธิและสวัสดิภาพของผูเขารวมการวิจัยและสัตวทดลอง และความปลอดภัยของบุคลากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือให
การดําเนินการวิจัยเปนไปอยางถูกตองตามหลักจริยธรรมการวิจัยเปนที่ยอมรับในระดับสากล บัณฑิตวิทยาลัย จึงไดจัดตั้ง
รายวิชา บฑคร ๕๒๑  จริยธรรมการวิจัย ๑ (๑-๐-๒) หนวยกิต (GRID ๕๒๑  RESEARCH ETHICS) หมวดวิชาเลือกขึ้น
เพ่ือใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความรูความเขาใจ ปฏิบัติตามแนวทางของจริยธรรมการวิจัย และสามารถปฏิบัติงานวิจัย
ในหองปฏิบัติการไดอยางถูกตอง ปลอดภัย และเหมาะสม โดยจะเริ่มเปดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา 
๒๕๕๓ (สําหรับนักศึกษาไทย) และภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๓ (สําหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ) สวนงานใด
ท่ีเปดสอนรายวิชาดังกลาวแลว ก็จะไดรับการยกเวนโดยไมตองลงทะเบียน 

 ๓. ขอนัดประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๐๐-
๑๖.๐๐ น. สถานที่วิทยาเขตพญาไท รายละเอียดจะแจงกรรมการฝายวิชาการอีกครั้งหนึ่ง 

 ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ เนตร หงษไกรเลิศ ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการวิจัยวา ทุก
สายวิชาจะตองผาน Ethical Clearance ไมวาสายวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสายสังคมศาสตร คณะกรรมการ Ethic จะเปนผู
พิจารณาเองวา สมควรผานคณะกรรมการ Ethic หรือไม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๖.๕ อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ  

 รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ ชี้แจงวา ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๕๓ สรุปสาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม 
 รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี ชี้แจงตามเอกสาร สรุปไดดังนี้ 
 ๑. ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรตั้งแตวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ ถาเปนการวิจัยในคน
หรือสัตวทดลอง ควรแสดงหลักฐานหนังสือรับรอง หรือหนังสือการไดรับอนุญาตใหทําการวิจัยเรื่องนั้น จากกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน หรือคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการใชสัตวทดลอง 
 สมาชิกใหความเห็นเพ่ิมเติมวา การวิจัยทุกกรณีควรขออนุญาตจากคณะกรรมการฯ ท้ังนี้
ขึ้นอยูกับคณะกรรมการพิจารณาฯ วา สมควรผานหรือไมผาน 
 ๒. หนังสือรับรองการมีสวนรวมในผลงาน ชื่อและลายมือชื่อผูรวมวิจัย ควรอยูหนาเดียวกัน
กับชื่อเรื่อง ชื่อแรกควรมีเปอรเซ็นตผลงานไมนอยกวาชื่อ ๒ และ ๓ ตามลําดับ 
 ๓. การเขียนตํารา และหนังสือ เพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ มีขอแตกตางกัน การตีความ
หนังสือหรือตํารา ควรหารายละเอียดเพ่ิมเติมวามีความแตกตางกันอยางไร ถาเปนหนังสือไมจําเปนตองเก่ียวกับการเรียนการ
สอนหรือหลักสูตรก็ได 
 ๔. ถาเปนขาราชการ การขอตําแหนงรองศาสตราจารย ควรมีตํารา แตถาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย การขอตําแหนงรองศาสตราจารย อาจจะไมตองมีตําราก็ได 
 ๕. การประชุมอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการจะมีการประชุม
อนุกรรมการฯ ทุกวันอังคารที่ ๔ ของเดือน ดังนั้น ถาจะเสนอผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ ควรสงผลงานฯ กอนวันที่ ๑๕ 

/ของเดือน และถา... 



 ๙
ของเดือน และถาจะแนะนําชื่อ readers ขอใหแนบรายชื่อ readers ท่ีเห็นสมควร เพ่ือใหอนุกรรมการฯ พิจารณา ซึ่งอาจจะ
ไดรับการพิจารณาหรือไมก็ได 
 ๖. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหแตงตั้งไดตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดรับ
เรื่องขอแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พรอมแบบขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการที่ถูกตอง และผลงานทางวิชาการที่
เผยแพรสมบูรณแลว 
 ๗. ประธานไดเสนอใหฝายวิชาการรับไปพิจารณาเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการ หรือสัมมนา
เก่ียวกับการขอตําแหนงทางวิชาการ เนื่องจากปจจุบันมีกฎเกณฑเก่ียวกับการขอตําแหนงทางวิชาการออกมาใหม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๖.๖ กรรมการฝายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  
  ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร นินทจันทร ประธานกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และผูแทน
สภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจงวา ไมมีการประชุม  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
                              ๓.๖.๗ กรรมการฝายสวัสดิการและกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย   

  อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ ประธานกรรมการฝายสวัสดิการ และผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจงวา ไมมีการประชุม  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๖.๘ กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
 รองศาสตราจารยวิสูตร  ฟองศิริไพบูลย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ไมมีการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๖.๙ กรรมการฝายประชาสัมพันธ  
  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ เนตร หงษไกรเลิศ ประธานกรรมการฝายประชาสัมพันธ แจงวา  

ขาวสภาคณาจารยฉบับเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ไดมอบหมายใหอาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย เปนบรรณาธิการ สําหรับเว็บไซต
ของสภาคณาจารย ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช จะเปนผูนําเสนอความคืบหนา 

 ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ไดนําเสนอเว็บไซตของสภาคณาจารยใหท่ี
ประชุมพิจารณา โดยชี้แจงวาเปนการนําเสนอการจัดรูปแบบหนาเว็บไซต ซึ่งใชแนวคิดเดียวกับสํานักงานอธิการบดี เนื่องจาก
สภาคณาจารยสังกัดสํานักงานอธิการบดี วัตถุประสงคของการนําเสนอในวันนี้ เพ่ือใหสมาชิกดูเปนตัวอยาง เว็บไซตสภา
คณาจารยยังไมเสร็จสมบูรณ การดําเนินการยังไดไมถึง ๕๐% เปนเพียงโครงราง ใสเนื้อหาบางสวน ยังไมไดมีการเปดใช ถา
ดําเนินการแลวเสร็จประมาณ ๘๐% ถึงจะเปดใหใชได ขณะนี้ยังใชเว็บไซตเดิมไปกอน จึงขอความคิดเห็นจากสมาชิก เพ่ือเปน
แนวทางในการปรับปรุง 

 ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท เสนอใหรีบดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๒ 
สัปดาห นับจากวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ เนื่องจากขอมูลท่ีจะใชท้ังหมดมีอยูแลว หากมีขอมูลเพ่ิมเติมก็ขอให update อยาง
ตอเนื่อง 

 ประธานใหความเห็นเชนเดียวกับผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท วา ขอใหรีบ
ดําเนินการใหเสร็จภายใน ๒ สัปดาห เพราะขอมูลเดิมมีอยูแลว เพียงแตจัดทําใหสวยงาม สมาชิกชุดปจจุบันนี้ไดดํารงตําแหนง
มาเกือบครบ ๑ ปแลว แตยังไมเห็นความเปลี่ยนแปลงของเว็บไซตเลย 

 นอกจากนี้อาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย แจงวา จะขอรายละเอียดขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก 
เพ่ือจัดทําเปนประวัติยอสวนตัว (CV) ของสมาชิกแตละคน โดยคุณณชัยริทธ์ิ หลงสมบูรณ จะสงแบบฟอรมใหสมาชิกรอก
ขอมูล และถาสมาชิกมีขอเสนอแนะขอใหสงความเห็นมายงัสภาคณาจารย 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

/๓.๖.๑๐ กรรมการฝาย... 



 ๑๐
๓.๖.๑๐ กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน  
    ประธานแจงวา ไมมีเรื่องรองเรียน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๖.๑๑ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   
          ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา ตามที่สมาชิกไดฝากคําถาม ๓ เรื่อง คือ เรื่องการเทลาดพื้นถนนแลวรื้อทําใหม 
การปดเสนทางเดินรถแลวไมแนบแผนที่ และการรื้ออิฐตัวหนอนแลวปูใหม ซึ่งไดสอบถามผูรับผิดชอบแลว มีขอมูล ดังนี ้

 ๑. การเทลาดพื้นถนนซ้ํา เนื่องจากเปนการเททับรอยเดิมที่เอาเกาะกลางถนนออก 

 ๒. การปดเสนทางจราจรในครั้งตอไป จะมีแผนที่แนบไปดวย 

 ๓. การปูอิฐตัวหนอนไมไดมีการรื้อและปูซ้ํา 
 ผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ ชี้แจงวา ไดรับแจงจากนักศึกษาในวิทยาเขต

ศาลายาวา จักรยานสีขาว ซึ่งเปนจักรยานเกาของนักศึกษารุนพ่ี ท่ีมหาวิทยาลัยนํามาทาสีใหม สําหรับใชเปนจักรยานสาธารณะ
นั้น มีสภาพชํารุดมาก เสนอ ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข รับไปแจงตอคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยฯ ตอไป
ดวย 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๖.๑๒ คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา 
 อาจารย นลิน อารียา ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ 

ศาลายา แจงวา ไมมีการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๖.๑๓ กรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ
มาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๓ 
เม่ือวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุม ๑ กองกายภาพและสิ่งแวดลอม อาคารศาลายา ชั้น ๒ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๖.๑๔ กรรมการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล   

 ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ
ดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอื่นๆ   
   ๔.๑ การสงหนังสือเชิญประชุมสภาคณาจารยในครั้งตอไป 
 ประธานแจงวา การประชุมสภาคณาจารยตั้งแตครั้งท่ี ๑๐ เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป จะไมสง
เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมที่เปน hard copy ทางไปรษณียมหาวิทยาลัย แตจะนําเอกสารดังกลาวขึ้น
เว็บไซตของสภาคณาจารย แลวสงเปน link ทางอีเมล ใหสมาชิกเปดอานเอง ท้ังนี้เพ่ือประหยัดงบประมาณ ซึ่งการประชุม กบค. 
และคณบดี ไดมีการทําในลักษณะนี้มาแลว  แตถาสมาชิกทานใดตองการใหฝายเลขานุการสงเอกสารตางๆ เปน hard copy 
เหมือนเดิม ก็ขอใหแจงท่ีฝายเลขานุการ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 
 
 
 

๔.๒ โครงการพัฒนา....



 ๑๑

   ๔.๒ โครงการพัฒนาและสงเสริมจิตวิญญาณความเปนครู จิตวิญญาณการศึกษา 
 อาจารย สุรัติ ประพัฒนรังสี ไดเสนอโครงการพัฒนาและสงเสริมจิตวิญญาณความเปนครู จิต
วิญญาณการศึกษา โดยไดชี้แจงถึงความเปนมา และวัตถุประสงคของโครงการตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งโครงการ
ดังกลาวมีการจัดกิจกรรมดังนี้  
 - จัดเสวนาเปนกลุมเปด ใหอาจารยท่ีสนใจเพิ่มเติมในวันที่ ๑๔ และ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 - งานระพีเสวนาและการประชุมวิชาการประจําปจิตตปญญาศึกษา ระหวางวันที่ ๑-๓ ธันวาคม 
๒๕๕๓ ณ โรงแรมรามาการเดน 
 อาจารย โสฬส ศิริไสย ใหความเห็นวา เห็นดวยกับความพยายามที่จะใหมีการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มตน
จากตัวเรา ทําใหเห็นตัวเอง และเขาใจตัวเองมากขึ้น จิตใจของมนุษยสามารถพัฒนาได มหาวิทยาลัยมหิดลเปนมหาวิทยาลัย
แรกที่มีการศึกษาทางดานจิตตปญญา การเขารวมกิจกรรมดังกลาวนาจะทําเปนกลุมเฉพาะผูสนใจ 
 ประธานไดเสนอ ดังนี้ 
 ๑. การเขารวมกิจกรรมตางๆ อาจจะเขารวมในฐานะเปนเจาภาพรวม หรือตอไปอาจจะเปนผูจัดเอง 
 ๒. ขอเชิญชวนสมาชิกท่ีสนใจเขารวมโครงการดังกลาว รวมทั้งกิจกรรมตางๆ ของศูนยจิตตปญญา
ศึกษา 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

   ๔.๓ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป   
  ท่ีประชุมไดกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที  รักษพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 
 
         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม         ผูชวยศาสตราจารย ประณมพร จวงพานิช 
                                ผูจดรายงานการประชุม                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
  




